



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"แกรนด์สปอร์ต ยัง ดีไซน์เนอร์" งานออกแบบเพื่อวงการกีฬา



ว่ากันว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบของวัตุดิบที่ นำไปผลิตเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์ระดับโลก แต่ดีไซน์เนอร์ที่ทำหน้าที่ออกแบบเสื้อผ้ากีฬาในเมืองไทยนั้นนับว่ามีน้อยมาก คงเป็นเรื่องจริง แต่ดีไซน์เนอร์ชุดกีฬา กำลังจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าโครงการ "แกรนด์สปอร์ต ยัง ดีไซน์เนอร์ คอนเทสต์" อย่างต่อเนื่องและก้าวเข้าสู่รุ่นที่ 4 แล้ว โดยปีนี้ดีไซน์เนอร์ที่ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ จดรภัทร ประสานศรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ชนะเลิศออกแบบชุดกีฬาชาย และ พรพจน์ นวลเขียว นักศึกษาคณะศิลปกรรม มศว ชนะเลิศออกแบบชุดกีฬาหญิง ภายใต้แนวคิด "ในหลวงในดวงใจ"

นายจดรภัทร ประสานศรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แชมป์ฝ่ายชาย กล่าวถึงผลงานชุด "สปิริต เดอะคิง" ชุดกีฬาชายเร็วไบนว่า จากหัวข้อการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงโปรดกีฬาหลายอย่าง แต่ถ้าจะนึกถึงต้องนึกถึงเรือใบที่พระองค์ทรงสนพระทัยเป็นพิเศษ จึงอยากนำเสนอและสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นชุดกีฬาเร็วใบ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้แก่พลกนิกรชาวไทยในด้านความวิริยะพยายามในอันที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จตามเป้าหมายอีกด้วย



ขณะที่ นายพรพจน์ นวลเขียว นักศึกษาคณะศิลปกรรม มศว พุดถึงผลงานชุด "เดอะ ฟาเธอร์ส เซล" ชุดแอโรบิกหญิงว่า ตนนำโครงสร้างของเรือมาเสนอเข้ากับตัวผลงาน โดยเลือกเอา "กง" ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเรือ โดยจะมีลักษณะเป็นซี่ๆ ใ้บอกความกว้างและความยาวของเรือ โดยสาเหตุที่เลือกเรือใบมาเป็นแรงบันดาลใจ เพราะพระองค์ทรงสนพระทัยในงานช่างตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยเฉพาะการต่อเรือใบ นอกจากนี้พระองค์ยังโปรดในกีฬาเรือใบ ซึ่งพระองค์ทรงเคยลงแข่งขันกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทองอีกด้วย



ในตอนท้าย นายธิดิ พฤษฯชะอุม ผอ.ทั่วไป บจก.แกรนด์ สปอร์ต กรุ๊ป กล่าว ว่า "แกรนด์สปอร์ตเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในการจัดหาชุดแข่ง ชุดฝึกซ้อม ให้กับนักกีฬาทีมชาติ จึงจำเป็นต้องสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้นักกีฬาทีมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้การตัดเย็บ และการออกแบบ ซึ่งเราให้ความสำคัญมาก"

"แกรนด์สปอร์ตจัดประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬามาเป็นครั้งที่ 4 แล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง 310 ผลงาน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และชุดของผู้เข้าประกวดทุกชุดแกรนด์สปอร์ตจะนำไปปรับใช้ในโอกาสต่อไป เช่นเดียวกับผลงานของผู้ชนะเลิศเมื่อปีที่แล้ว ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นชุดนักกีฬาทีมชาติในโอลิมปิกเกมส์ 2008 ที่ปักกิ่ง ในเดือนสิงหาคมนี้ด้วย น่าจะเปิดตัวในงาน 60 ปี โอลิมปิกไทย มิ.ย.นี้"

เชื่อว่าปีต่อไปคงได้เห็นผลงานดีๆ จากโครงการนี้อีก....